

*

Số: 308-TB/CB

Sơn La, ngày 26 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO
Một số nội dung chỉ đạo của Chi bộ

Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và tháng 9 năm 2022, Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các tổ đảng và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở triển khai một số nội dung sau:

1- Phát động phong trào thi đua trong toàn thể đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục tổ chức triển khai nội dung các văn bản đã được học tập quán triệt gắn với nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

2- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Lao động Thương binh và Xã hội 27/8/1945-27/8/2022 và 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động.

3- Tiếp tục quán triệt, triển khai cung cấp thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh nhất là các nguy cơ do các biến thể mới gây ra. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời nội dung các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới cán bộ viên chức và người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho học viên nhận thức về phòng, chống bệnh dịch, thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phòng dịch và chăm sóc sức khỏe bản thân.

4- Các đoàn thể Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh và Ban nữ công tiếp tục quan tâm đời sống vật chất, tinh thần; tổ chức tốt các hoạt động theo Kế hoạch, Điều lệ, đặc biệt duy trì tốt và nhân rộng các mô hình Dân vận khéo, các cách làm hay; Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

5- Các phòng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vị trí việc làm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế. Quan tâm, trú trọng nâng cao chế độ ăn uống sinh hoạt và các hoạt động cho học viên tạo không khí vui tươi trong các ngày nghỉ tết Độc lập. Chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình, phối hợp đảm bảo ổn định, an toàn an ninh trật tự trong các ngày lễ nhất là ngày diễn ra Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các phòng

chuyên môn, cơ sở vệ tinh, các tổ đảng và các đoàn thể tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở LĐTBXH Sơn La(B/c);
- Ban Giám đốc;
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn;
- Các tổ chức xã hội trong cơ sở;
- Lưu: Chi bộ.

T/M. CHI ỦY CHI BỘ
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tứ